

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยวิชาการ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งผู้เขียนขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ทั้งในการสนับสนุนเงินทุน โครงการศึกษาวิจัย และการติดตามงานวิจัยอย่างอดทนในช่วงเวลาที่มีโรคระบาดร้ายแรง ซึ่งกระทบต่อการดำเนินการวิจัยอย่างมาก ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ฌัฐพัชร์นันท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล สาขาวิชา รัฐศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสูง ซึ่งให้ความอดทนต่องานวิจัย และกรุณาให้ความรู้ คำถาม และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย ขอขอบคุณบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านในการให้ความช่วยเหลือทุกประการ และที่สำคัญผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งงานวิจัยนี้จะสำเร็จลงไม่ได้หากขาดความช่วยเหลือดังกล่าว ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะมอบความยุติธรรมคืนให้กับการเสียสละเวลาเหล่านั้นอย่างเหมาะสมในบางลักษณะ

ผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาวิชา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ทำงานวิจัยในสิ่งที่มีความสนใจ ขอขอบคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบุคคลต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงจำนวนมากในชีวิต ระหว่างทำงานวิจัยชิ้นนี้ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิฑูรย์ วงษ์อำมาตย์ สุวิดา นวมเจริญ และอภิรดี สราญรมย์ ให้ความช่วยเหลือในการลงพื้นที่ศึกษาวิจัยทั้งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี ทำให้การลงพื้นที่ศึกษาวิจัยไม่ใช่สิ่งที่ยากลำบากจนเกินไป ขอขอบคุณ ธนศักดิ์ สายจำปา และทลิตา สุพัฒน์รังสรรค์ สำหรับเอกสารที่มีประโยชน์จำนวนมากและบทสนทนา “นอกขอบ” ที่แหลมคมและน่าสนใจ ขอขอบคุณ สิทธิชัย รัชชศโยธิน ภิรมย์ คงเลิศ เอกพล กาละดี และพิสิษฐ์ ฌัญประเสริฐ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำวิจัย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ มอบความสนใจและความกรุณาถามไถ่ อาจารย์ชาลินี สนั่นพลาย สำหรับบทความวิชาการต่างประเทศหายากจำนวนมาก และขอขอบคุณคุณอร ผู้ช่วยวิจัยซึ่งช่วยเหลือในการถอดเทปสัมภาษณ์อย่างละเอียดและดียิ่ง

ความช่วยเหลือเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาหัวข้อที่มีความยากลำบาก และความละเอียดอ่อนอย่างสูง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ควรกล่าวด้วยว่าความผิดพลาดที่ยังปรากฏอยู่เป็นของผู้วิจัยเท่านั้น